



Kế hoạch Một Giáo xứ cho những Giáo xứ Độc lập do các Linh mục không thuộc Giáo phận điều hành

“Các cha xứ, nhân viên và lãnh đạo giáo dân phải cùng nhau hợp tác và cân nhắc trong tinh thần cầu nguyện về việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực của mình cho các mục đích của sứ vụ.”

~Tổng Giám mục Paul D. Etienne

Đức Tổng Giám mục Etienne đang mời gọi các giáo xứ độc lập hoàn tất Kế hoạch Một Giáo xứ như một cơ hội tham gia vào việc lập kế hoạch mục vụ chiến lược, trong bối cảnh rộng lớn hơn của việc tái thiết và phục hồi Giáo hội ở miền Tây Washington. Trong tinh thần hiệp hành này, tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa tội đều được mời gọi tham gia, lắng nghe, chia sẻ và làm tái thiết đời sống giáo xứ.

Một yếu tố quan trọng trong quá trình Đối tác trong Tin Mừng là sự thống nhất tất cả các giáo xứ để lượng định lại những nỗ lực truyền giáo, và việc quản lý các nguồn lực của mình. Mặc dù không có sự thay đổi về mặt giáo luật đối với các giáo xứ độc lập, nhưng mỗi giáo xứ này đều được mời gọi đi vào tiến trình Đối tác trong Tin Mừng để đáp trả “những dấu chỉ thời đại” dưới ánh sáng Tin Mừng.

Các giáo xứ độc lập do các linh mục không thuộc giáo phận điều hành (ở đây đơn giản gọi là “giáo xứ độc lập”) chỉ được yêu cầu hoàn thành một số phần nhất định của Kế hoạch Một Giáo xứ, bao gồm hai sự kiện tham vấn toàn giáo xứ. Các giáo xứ độc lập do các linh mục giáo phận điều hành sẽ phải hoàn tất toàn bộ quy trình Kế hoạch Một Giáo xứ, ngoại trừ phần “Chúng ta sẽ được gọi là gì?” vì phần này không liên quan.

Mỗi giáo xứ độc lập đều có một liên lạc viên là người sẽ đồng hành với giáo xứ trong suốt quá trình. Xin vui lòng xem các yếu tố riêng biệt của kế hoạch, phần bên dưới này bắt buộc đối với các giáo xứ độc lập, với hướng dẫn được cung cấp vào từng bước cho những người tham gia.

Tổng quan Quy trình

Tổ chức và khởi động – Nhấp vào đây xem nguồn lực

(Có thể bắt đầu: Tháng 1 – tháng 3, 2025, Thời gian dự kiến: 1 – 3 tháng)

Để xây dựng nền tảng thích hợp cho công việc, phần “Tổ chức và khởi động” cần phải hoàn thành đầy đủ. Một yếu tố quan trọng cho các gia đình đa giáo xứ là việc thành lập Hội đồng Tư vấn Gia đình Giáo xứ (PFAC), ban tư vấn này sẽ trở thành hội đồng mục vụ khi gia đình giáo xứ trở thành một giáo xứ theo giáo luật. Đối với những giáo xứ độc lập, hội đồng mục vụ sẽ hoạt động như một Hội đồng Tư vấn Gia đình Giáo xứ. Nếu một giáo xứ không có hội đồng mục vụ hoạt động như hiện nay, thì việc làm trước tiên sẽ là thành lập nhóm và tìm hiểu nhau trước khi khởi sự công việc.

Các bước bắt buộc trong phần này là:

- **Cha xứ và ban tư vấn của ngài** phải làm quen với quy trình Kế hoạch Một Giáo xứ, xác định thời khoá biểu làm việc, và xác định sự hỗ trợ cần thiết bên ngoài.

Chúng ta là ai? [Nhấp vào đây xem nguồn lực](#)

(Có thể bắt đầu: Tháng 4 – tháng 6, 2025, Thời gian dự kiến: 3 – 6 tháng)

Trong phần “Chúng ta là Ai?”, câu hỏi chính yếu cho cộng đồng phân định là:

- Chúng ta phục vụ Ai?
- Chúng ta có những cơ hội/thách thức nào?
- Các ân tứ của chúng ta là gì?

Những câu hỏi này có thể được nêu lên trong buổi họp tham vấn hoặc trong nhiều buổi họp khác. Các ý kiến đóng góp nên được Ban Hội đồng Mục vụ xem xét và tổng hợp, rồi mới thông báo cho giáo xứ. **Việc cần thực hiện** cho những giáo xứ độc lập là **tổ chức ít nhất một sự kiện tham vấn** trong phần này.

- Tổ chức một **sự kiện tham vấn cộng đồng** để nêu câu hỏi, “Chúng ta phục vụ ai và chúng ta có những cơ hội/thách thức nào?”
- Hoàn thành phiếu câu hỏi “Chúng ta có những cơ hội/thách thức nào?”
- Xem xét và thu thập tổng hợp thông tin phản hồi cho cộng đồng giáo xứ.

Chúng ta muốn trở thành ai?

(Có thể bắt đầu: Tháng 10 – 12, 2025, Dự kiến: 6-9 tháng)

Việc cần được thực hiện trong giai đoạn “Chúng ta Muốn Trở thành Ai?” sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc giáo xứ đã có bản tường trình về tầm nhìn cùng với các sáng kiến hỗ trợ hay chưa. Giáo xứ có thể chọn tổ chức buổi họp lắng nghe xung quanh câu hỏi: “Chúng ta muốn trở thành ai?” để thiết lập bản tường trình tầm nhìn và những sáng kiến hỗ trợ. Việc lắng nghe đối với cộng đồng (và qua sự phân định với Chúa Thánh Thần), cha xứ, nhân viên và hội đồng mục vụ sau đó sẽ thảo ra, sửa đổi hoặc khẳng định bản tuyên bố tầm nhìn.

Một lựa chọn khác dành cho cha xứ và bộ phận tư vấn của giáo xứ độc lập sẽ trực tiếp thực hiện sáng kiến và tầm nhìn này. Họ sẽ có trách nhiệm cho việc xác định những nỗ lực mới, loại bỏ những nỗ lực không mang lại kết quả, và tái tạo năng lượng cho những mục vụ hiệu quả để thiết lập một loạt các sáng kiến cuối cùng (cả mới và cũ).

- **Cha xứ và bộ phận tư vấn của ngài** xem xét các thảo luận về “Chúng ta phục vụ ai, và chúng ta có những cơ hội/thách thức nào?”
- **Cha xứ và bộ phận tư vấn của ngài** tạo ra một tuyên bố tầm nhìn giáo xứ (nếu chưa có cái nào) và một loạt các sáng kiến được đề xuất cho việc cải thiện công tác truyền giáo và ổn định tài chánh.

Chúng ta đến đó bằng cách nào?

(Có thể bắt đầu: tháng 7 – 9, 2026, Dự kiến: 6-9 tháng)

Trong giai đoạn “Chúng ta đến đó bằng cách nào?”, việc lập kế hoạch chiến lược sẽ đến giai đoạn cuối cùng một khi cha xứ, nhân viên và hội đồng mục vụ hoàn thành phân tích tác động

đến loạt sáng kiến cuối cùng. Những sáng kiến này, cũng như bản tuyên bố tầm nhìn, sẽ được trình ra cho cộng đồng giáo xứ để phản hồi trong **sự kiện tham vấn cộng đồng bắt buộc lần hai**. Các phản hồi của cộng đồng sau đó sẽ được sử dụng để thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cho kế hoạch.

- **Cha xứ và bộ phận tư vấn của ngài** tổ chức một hoặc hơn một buổi làm việc ưu tiên và phân tích các sáng kiến. Sau đó xác định những tác động tiềm ẩn của mỗi sáng kiến.
- Tiếp đến, cha xứ sẽ tổ chức **sự kiện tham vấn cộng đồng** để nhận những phản hồi về các sáng kiến.
- Cha xứ và bộ phận tư vấn xem xét lại các sáng kiến khi cần thiết và cung cấp bản báo cáo cuối cùng cho cộng đồng.

Tập hợp các báo cáo

(Có thể bắt đầu: tháng 4 - 6, 2027. Dự kiến: 1-3 tháng)

Các giáo xứ độc lập cần tập hợp kết quả của hai sự kiện tham vấn bắt buộc, tuyên bố tầm nhìn và các sáng kiến của họ về Kế hoạch Một Giáo xứ cuối cùng. Sẽ có hướng dẫn đầy đủ về những gì cần cung cấp và cần ở định dạng nào.

- **Cha xứ và bộ phận tư vấn của ngài** sẽ tập hợp tất cả các tài liệu cuối cùng thành một kế hoạch duy nhất.

Xem xét lại quá trình

(Có thể bắt đầu: tháng 7, 2027. Dự kiến: 3-6 tháng)

Kế hoạch Một Giáo xứ cuối cùng sẽ được trình lên Ban Xem xét Kế hoạch Một Giáo xứ để nhận phản hồi.

- **Cha xứ và bộ phận tư vấn của ngài** nhận phản hồi và chỉ dẫn về các báo cáo đã nộp từ Ban Xem xét Kế hoạch Một Giáo xứ.
- **Cha xứ và bộ phận tư vấn của ngài** điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Kế hoạch Một Giáo xứ sau đó sẽ được trình lên Đức Tổng Giám mục.

Khái lược

Trong khi toàn bộ quy trình Kế hoạch Một Giáo xứ có thể không liên quan đến tất cả các giáo xứ độc lập, những có nhiều yếu tố quan trọng vì mọi người nỗ lực tái thiết đời sống giáo xứ. Các giáo xứ độc lập sẽ phải hoàn thành ít nhất hai sự kiện tham vấn – một buổi cho câu hỏi “Chúng ta là ai?” và một buổi cho câu hỏi “Chúng ta đến đó bằng cách nào?”

Mỗi giáo xứ độc lập sẽ có buổi họp với Đức Tổng Giám mục Etienne để trình bày và thảo luận Kế hoạch Một Giáo xứ, phác thảo giáo xứ sẽ truyền giáo và quản lý các nguồn lực như thế nào.

Các giáo xứ độc lập được khuyến khích tham gia nhiều vào quy trình Kế hoạch Một Giáo xứ khi có liên quan đến giáo xứ mình. Tuy nhiên, bằng chứng về hai sự kiện tham vấn bắt buộc, tầm nhìn hoàn thiện và một loạt các sáng kiến hỗ trợ sẽ được kỳ vọng để Kế hoạch Một Giáo xứ được coi là hoàn chỉnh